

108-1009

•• แสป์ไชย คำภูไทย ••

ภาษาจีนกับการเป็นวิชาหลัก

เมื่อต้นเดือนเมษาที่ผ่านมา กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เชิญไปทำข่าวเรื่องการลดหมอกในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา แล้วก็เลยเข้าเขียนรายไปดูการอบรมภาษาจีนสำหรับครูวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมภาษาจีนสำหรับครูวิชาชีพ เป็นความร่วมมือระหว่าง สอศ. กับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นการอบรมภาษาจีนสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สอศ. ทำกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 12 ปี รวม 608 คน

นางสาวชื่นจิตร ออกัน นักวิชาการศึกษาคณะผู้บริหาร สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ผู้ดำเนินโครงการบอกว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน อบรมกัน 10 วัน จนสามารถอ่านตัว pinyin (เป็นตัวอ่านคาราโอเกะ) ออก และสามารถสนทนาพื้นฐานได้ เช่น ถามว่ากินข้าวหรือยัง คนนั้นใคร จะไปไหน ราคาเท่าไร เมื่อผ่านการอบรมแล้วสามารถจะต่อยอดด้วยการเรียนผ่าน application ต่อได้อีก 1 ปี และสามารถอบรมที่สถาบันขงจื้อ ผ่านโครงการของ สอศ. ได้อีก 2 ครั้ง



สำหรับห้องที่มีพื้นฐานดี จะอ่านตัวหนังสือจีนออก และสามารถเขียนได้นำไปสอนนักเรียนได้ ต่อยอดโดยการเข้าชมรมภาษาจีน หรือเรียนต่อที่ประเทศจีน โดยการสอบ hsk ของจริง ได้รับใบประกาศจากสถาบันขงจื้อใหญ่ เมืองปักกิ่ง และเรียนออนไลน์ได้ 1 ปีเช่นกัน

คุยกับคุณชื่นจิตร ทำให้ได้รู้ว่า จากข้อมูล ปี2561 ทั้งประเทศมีครูภาษาจีนในสังกัด สอศ. ที่เป็นข้าราชการ อยู่เพียง 5 คนเท่านั้น เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่มีอัตราตำแหน่งครูสอนภาษาจีน ที่ไม่มีให้ก็เพราะว่าภาษาจีนเป็นวิชาเลือกจึงมีอัตราจ้างน้อยกว่าครูวิชาที่เป็นแกนกลางเหมือนภาษาอังกฤษ หรือคณิตศาสตร์

ส่วนครูภาษาจีนที่เห็นในหลายวิทยาลัยนั้น เป็นการจ้างครูที่จบจากสถาบันการศึกษาที่เรียนเอกจีนส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่ง ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) เป็นครูอาสาสมัครชาวจีนเพื่อมาสอนในสถานศึกษาของไทยในแต่ละปี จากข้อมูลที่มีในปี 2561 เรามีครูอาสาสมัครจีนสังกัด สอศ. จำนวน 161 คน สอนในวิทยาลัย 138 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับผู้ผ่านการอบรมนั้น คุณเซ็นจิตรบอกว่า ทุกคนจะได้รับใบประกาศ ซึ่งจะมีผลต่อหน้าที่การงาน ถือเป็นผลงาน ใช้เป็นใบรับรองความสามารถที่ได้ผ่านการเรียนภาษาจีน และสามารถที่จะช่วยสอน หรือสอนแทนครูจีนได้ หากมีชั่วโมงสอนของครูจีนที่ไหลด

ได้คุยกับครูบางท่านที่เข้ารับการอบรม ถามว่ามาอบรมทำไม ครูท่านนั้นบอกว่า ทุกวันนี้ภาษาจีนมีความสำคัญต่อการเรียนอาชีพะมาก โดยเฉพาะการเรียนระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ ซึ่งอาชีพะกำลังเร่งส่งเสริมเพื่อรองรับการขยายตัวของระบบขนส่งในประเทศ ทั้งครูและนักเรียนต้องเดินทางไปดูงานหรือไปเรียน ไปอบรมที่ประเทศจีน การเรียนภาษาจีนพื้นฐานในระดับ พออ่านได้ ฟังรู้เรื่อง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางไปประเทศจีนมาก

หรือในอนาคตเมื่อความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในจีนและอาชีพะแบบแน่นขึ้น ทางจีนอาจจะส่งครูมาสอนถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศไทย ครูเหล่านี้ก็จะมามีบทบาทในการทำหน้าที่ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับครูจีนและนักเรียนไทย

ผมถามครูท่านนั้นว่า การอบรมเพียง 10 วันนี้ได้ผลมากแค่ไหน เขาบอกว่า หลังผ่านการอบรม ทำให้เขามั่นใจว่า หากต้องเดินทางไปประเทศจีน เขาก็สามารถที่จะสื่อสารกับชาวจีนได้รู้เรื่อง

เก็บมาเล่าจากที่เห็นและได้ยิน เพื่อทราบเรียนถามผู้ใหญ่ว่า ถึงเวลาหรือยังที่จะเพิ่มภาษาจีนเป็นวิชาหลักในระบบการศึกษาของไทยอีกซักภาษา โดยเฉพาะในสายอาชีพะที่นับวันจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับจีนมากขึ้น ทั้งในส่วนของ การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี รองรับการลงทุนของผู้ประกอบการชาวจีนในไทยและผู้ประกอบการไทยในประเทศจีน

ที่ชัดที่สุดคือ รองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ทุกวันนี้เรามีปัญหาเรื่องการผลิตมัคคุเทศก์ไม่เพียงพอ!!!! 🌐